

Thất thu thuế kinh doanh qua mạng

(vtv.vn) Với hoạt động bán hàng trên mạng, việc thu thuế hiện không dễ dàng, bởi những đối tượng này không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh.

Theo quy định của Luật Thương mại điện tử, khi kinh doanh qua sân giao dịch điện tử, các cá nhân, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh, để ngành Thuế có cơ sở quản lý, giám sát hoạt động bán hàng, thu thuế. Tuy nhiên, với hoạt động bán hàng trên mạng xã hội Facebook, hay kinh doanh các dịch vụ khác trên nền tảng công nghệ, việc thu thuế hiện không dễ dàng. Bởi, những đối tượng này không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh.

Bizweb, một thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử tại Việt Nam, vừa khảo sát 5.000 chủ website bán hàng trên cả nước, gần 100% đều có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm. Thực tế này cho thấy, thất thu thuế kinh doanh qua mạng là không nhỏ. Bởi theo quy định hiện hành, những cá nhân kinh doanh qua mạng có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế, nhưng để xác định được chính xác doanh thu của họ lại rất khó vì các nhà mạng cung cấp dịch vụ này đều ở nước ngoài.

Cùng vì chưa có những quy định cụ thể, nên nhiều người kinh doanh qua mạng không cần trụ sở, bán hàng không xuất hóa đơn chứng từ, khiến cơ quan thuế rất khó thu thuế.

Ban liên lạc hội đồng đội Đại đội dân quân tập trung pháo cao xạ 37mm thị xã gặp mặt truyền thống

Sáng ngày 6/8, Ban liên lạc hội đồng đội Đại đội dân quân tập trung pháo cao xạ 37mm thị xã (nay là thành phố Thái Bình) cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị 48 năm qua. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đại đội đã không quản gian nan, quyết tâm bám trụ trên tọa độ lửa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng quân, dân Thái Bình đánh bại nhiều cuộc tấn công của địch. Đặc biệt, Đại đội đã bắn rơi một chiếc máy bay F4H.

Tại buổi gặp mặt, các thành viên Đại đội dân quân tập trung pháo cao xạ 37mm thị xã (nay là thành phố Thái Bình) cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị 48 năm qua. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đại đội đã không quản gian nan, quyết tâm bám trụ trên tọa độ lửa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng quân, dân Thái Bình đánh bại nhiều cuộc tấn công của địch. Đặc biệt, Đại đội đã bắn rơi một chiếc máy bay F4H.

Phát biểu truyền thống đơn vị, những năm qua, các thành viên Đại đội dân quân tập trung pháo cao xạ 37mm thị xã hằng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào và công tác xã hội tại địa phương, trong đó nhiều người là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng chi hội phụ nữ...

THỤY DUNG

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi



Cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Nguyễn Xá (Đông Hưng).

• Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà vừa tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 người cao tuổi xã Tiến Đức, thị trấn Hưng Nhân, thị trấn Hưng Hà và xã Đoàn Hùng (Hưng Hà).

Người cao tuổi các địa phương đã được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tư vấn dinh dưỡng, điều trị đối với các căn bệnh tuổi già hay gặp như rối loạn tuần hoàn não, suy giảm nhu cầu dinh dưỡng, tai biến và các bệnh mãn tính như đái tháo đường, tim mạch, cao huyết áp... Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với giai đoạn già hóa dân số và phát huy vai trò của người cao tuổi tại cộng đồng. Hoạt động này của Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh được người cao tuổi các địa

phương ghi nhận, đánh giá cao. Qua đây còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp chính quyền và gia đình trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giúp người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống.

• Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Hội Người cao tuổi xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn xã.

300 người cao tuổi của xã Nguyễn Xá được các bác sĩ trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sàng lọc các bệnh thường gặp ở người già như tim mạch, huyết áp, tiểu hóa, mắt, tai - mũi - họng, xương khớp... Bên cạnh đó, người cao tuổi còn được tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, dinh dưỡng hợp lý và cấp thuốc miễn phí.

HÀ DUNG - PHƯƠNG ANH

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

Sinh hoạt câu lạc bộ gia đình bệnh nhân mắc hội chứng thận hư

Bệnh viện Nhi Thái Bình vừa tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ gia đình bệnh nhân mắc hội chứng thận hư lần thứ tư. Tham gia buổi sinh hoạt có trên 100 hội viên là cha mẹ các cháu được chẩn đoán và điều trị bệnh thận hư tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Tại buổi sinh hoạt, gia đình bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Nhi Thái Bình cung cấp các kiến thức về hội chứng thận hư, tình hình bệnh trên địa bàn; kiến thức cho bố mẹ và gia đình các cháu về việc chăm sóc, điều trị, theo dõi và xử trí cần thiết khi các cháu có biểu hiện tái phát; tư vấn các chế độ ăn uống, sinh hoạt

hàng ngày của trẻ, tránh làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của trẻ mắc bệnh. Các bác sĩ cũng nghe và giải đáp các thắc mắc thường gặp của gia đình người bệnh, từ đó giúp cha mẹ bệnh nhân hiểu hơn về cách chăm sóc cho trẻ mắc bệnh, tự tin trong việc kiểm soát bệnh cho con em mình.

Nhân dịp sinh hoạt câu lạc bộ, Bệnh viện Nhi đã dành 30 suất quà tặng các bệnh nhi thận hư có nhiều nỗ lực cố gắng vượt lên bệnh tật, chăm ngoan học giỏi, giúp các cháu có thêm động lực, kiên trì chữa bệnh và vươn lên trong cuộc sống.

HÀ ANH

CÔNG AN HUYỆN THÁI THỤY

Tấn công trấn áp tội phạm

Trước tình hình các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng, Công an huyện Thái Thụy đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hai đối tượng Nguyễn Duy Chiến, sinh năm 1994 và Nguyễn Huy Du, sinh năm 1990, thường trú tại xã Thụy Chính (Thái Thụy) là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra vào hồi 13 giờ 50 phút ngày 16/7/2017 tại đường tỉnh 456 đoạn qua thôn Tú Đò (xã Thụy Sơn) mới bị Công an huyện Thái Thụy bắt giữ và điều tra. Tài sản chúng cướp giật gồm 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại Iphone 4 màu trắng, 2 điện thoại Nokia màu đen, hơn 11 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Chiến và Du đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản, phù hợp với các chứng cứ thu thập được. Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Chiến và Nguyễn Huy Du về tội cướp giật tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự. Đây là một trong nhiều vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn từ đầu năm tới nay được Công an huyện Thái Thụy điều tra, làm rõ.



Công an huyện Thái Thụy phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ tại cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống trên địa bàn huyện.

ý gây thương tích xảy ra 24 vụ... Đáng chú ý, tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng với 48 vụ, chiếm gần 45% số vụ việc xảy ra. Trong đó, tình trạng trộm cắp xe máy, thiết bị trong trường học xảy ra nhiều, có thời điểm xảy ra liên tiếp, hình thành các ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, đối tượng là người ngoại tỉnh xâm nhập vào địa bàn hoạt động lưu manh, liên tuyền, liên tỉnh, thủ đoạn táo bạo, liều lĩnh, việc tẩu tán tài sản, tang vật nhanh nên công tác phòng ngừa, đấu tranh gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp. Số người nghiện gia tăng và trẻ hóa, có xu hướng chuyển



Công an huyện Thái Thụy kiểm tra vũ khí bị thu giữ.

từ việc sử dụng heroïn sang ma túy đá. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 385 người nghiện có hồ sơ quản lý. Tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy còn diễn biến ở một số nơi, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh...

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Trinh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy: Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiểm chế, làm giảm tội phạm hình sự, ngay từ đầu năm, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an huyện đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Trong 6 tháng đầu năm đã điều tra, làm rõ 79 vụ, 209 đối tượng, đạt tỷ lệ 73,8%, thu hồi 78,3 triệu đồng; bắt và vận động 5 đối tượng truy nã, 7 đối tượng gây án ra đầu thú; gọi hỏi, răn đe 114 đối tượng hình sự, ma túy; triệt phá, bắt 26 vụ cờ bạc, số đề, xử lý 136 đối tượng, 4 ổ nhóm với 10 đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp lưu động, 1 ổ nhóm với 4 đối tượng sử dụng xe mô tô phân khối lớn dùng kiếm, tuýp sắt để cướp, cưỡng đoạt tài sản...

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian tới, Công an huyện Thái Thụy tiếp tục triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ tự quản, tự phòng vệ an ninh trật tự; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng, chống cháy, nổ...

TRẦN TUẤN

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

lo là đối với sâu bệnh phát sinh, cần chủ động tuyên truyền đến nông dân kiểm tra lúa mùa thường xuyên để kịp thời phát hiện sâu bệnh, phòng, trừ rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ giai đoạn phát sinh từ ngày 13 - 15/8. Ngoài ra, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cần điều tiết nước hợp lý để nông dân chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả. Cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tránh để tình trạng nông dân mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

ĐẢNG BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 119-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Tăng cường công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên". Hội nghị giúp các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, vận dụng sáng tạo, góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

THÔNG BÁO MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Dự án Trung tâm thương mại Thái Bình Seed

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thái Bình Seed) có kế hoạch đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm thương mại Thái Bình Seed" tại số 36 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tên dự án: Trung tâm thương mại Thái Bình Seed.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.
- Địa điểm xây dựng: số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.
- Diện tích đất: 2.224,3m².
- Mục tiêu của dự án: Đầu tư kinh doanh phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu khác; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tổ chức hội nghị, thuê văn phòng; giới thiệu, quảng bá các loại hàng hóa khác.
- Quy mô dự án: Xây dựng khu liên hoàn 9 tầng
- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2018.
- Tổng vốn đầu tư: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)
- Kế hoạch nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình và vốn vay ngân hàng. Nay Thái Bình Seed trân trọng thông báo:

- Mời tất cả các đơn vị tư vấn và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện thời gian thi đấu ký tham gia phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm thương mại Thái Bình Seed.
- Thời gian đăng ký của các tổ chức trong vòng 05 ngày kể từ 7h30' ngày 01/8/2017 kết thúc trước 16h30' ngày 05/8/2017, vào giờ hành chính.

- Đơn vị nhận đăng ký: Phòng quản lý dự án
- Địa chỉ: Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

* Lưu ý:

- Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ qua số điện thoại Ông Đào Xuân Báu 0912.176.742
- Người đến đăng ký phải có giấy giới thiệu của đại diện theo pháp luật của đơn vị và nộp kèm theo 01 bộ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm trong đó chứng minh đủ điều kiện lập thiết kế công trình dân dụng cấp II theo quy định của pháp luật.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Trần Mạnh Báo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

- Tuyển sinh cao đẳng:** Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương trong toàn quốc
 - Xét tuyển ngành: Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện
 - Môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa lấy kết quả thi tốt nghiệp năm 2017, điểm Văn, Sử, Địa lấy 12 đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2017.
 - Thi kết hợp xét tuyển các ngành: Thanh nhạc, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, diễn viên chèo - xét tuyển môn văn và thi 02 môn năng khiếu.
- Tuyển sinh trung cấp:** Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THCS trở lên trong toàn quốc
 - Xét tuyển ngành: Hướng dẫn du lịch - xét tuyển môn Văn, Sử.
 - Thi kết hợp xét tuyển các ngành: Nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ organ, diễn viên chèo, Thanh nhạc, Thiết kế đồ họa, Múa dân gian - xét tuyển môn Văn và thi môn năng khiếu.
- Cơ hội học tập, việc làm và chế độ ưu đãi**
 - HSSV tốt nghiệp được học lên trình độ đại học, cao đẳng, được giới thiệu việc làm, HSSV tốt nghiệp THCS được học, thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT.
 - Học sinh trung học cơ sở vào học các ngành được miễn 100% học phí.
 - HSSV chuyên ngành chèo, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật được miễn 100% học phí.
 - HS nhạc cụ truyền thống được giảm 70% học phí.
 - Có ký túc xá trong trường cho HSSV.
- Thời gian nhận hồ sơ:** Đợt 2, đợt 3, đợt 4 từ ngày 22/7 đến 11/11/2017
- Thời gian tuyển sinh:** Đợt 2 từ ngày 16/8 đến 18/8/2017; các đợt tiếp theo, mỗi đợt cách nhau 01 tháng.

Thông tin chi tiết: Xem trên website: cdvnhthai Binh.edu.vn hoặc liên hệ ban tuyển sinh. Điện thoại: 02273842405.